



ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ อัตรา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช อาคารใหม่ ชั้น ๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ตึกหน้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มารายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ ตาม วัน เวลาและ สถานที่ที่กำหนด หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์จะถือว่าสละสิทธิ์ (ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบ ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที)

เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และทาง <http://www.nakhonsihealth.org/> และผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจรัสพงษ์ สุขกรี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นางสาวพัชราพรรณ โพธิ์ภิบาล	
๓	นางสาวฐิติกาญจน์ ห่อหุ้ม	
๔	นางสาวกวิสรา ชูปาน	
๗	นางสุภาภรณ์ นาทะชัย	
๑๓	นางสาวศุภิสรา นวพานิชย์	
๑๔	นางสาวเสาวลักษณ์ ธานีรัตน์	

